



มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายงานการวิจัย

เรื่อง

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม

(ดร.สุข พุคยาภรณ์)

The Opinions of Students Financially Supported

by Sripatum University Foundation

(Dr.Sook Pookayaporn)

โดย

จันทร์ ชุ่มเมืองปัก และคณะ

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีการศึกษา 2550

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

(Executive Summary)

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุช พุคยาภรณ์) (The Opinions of Students Financially
Supported by Sripatum University Foundation (Dr.Sook Pookayaporn))

1.ความเป็นมาของโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2513 โดยมี ดร.สุช พุคยาภรณ์เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งท่านมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติโดยยึดปรัชญาด้วยความเชื่อมั่นว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ และมีปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเมกิบาน และความมีคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี และรู้นำการแก้ไขปัญหา สามารถร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตนอย่างมีคุณค่า (รัชนีพร : 2549)

ตลอดระยะเวลา 37 ปีในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบการศึกษารพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สิ่งที่มาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้ความสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องของการจัดสวัสดิการที่ดีให้แก่นักศึกษา ได้แก่การมอบทุนเพื่อสนับสนุนด้านการเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้จัดตั้ง"มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุช พุคยาภรณ์)" ขึ้นในปีพ.ศ. 2536 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ท่าน ดร.สุช พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้บริจาคเงินทุนก่อตั้งมูลนิธิงวดแรกจำนวน 500,000 บาท (จันทร์ : 2549)

นับจากปี พ.ศ.2536-2550 รวมระยะเวลา 15 ปี มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุช พุคยาภรณ์) มีทุนทรัพย์ดำเนินการจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อตั้งเป็นกองทุนรวมทั้งสิ้น 55 กองทุน รวมเป็นเงินทุนทรัพย์จำนวน 16,242,461 ล้านบาท โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุช พุคยาภรณ์)ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างคึกคักต่อการต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษาให้แก่แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งในรูปแบบของการมอบทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์และในรูปแบบของการให้ทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจำนวนเงินที่นำมาให้ความช่วยเหลือนี้ล้วนเป็นดอกผลของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุช พุคยาภรณ์) ทั้งสิ้น

ดังนั้นเพื่อให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ได้มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาตามความต้องการของผู้ได้รับความอนุเคราะห์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว โดยการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ตลอดจนการสร้างสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)

3. ขอบเขตการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยประชากรที่ทำการสำรวจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางคนที่กำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2550 จำนวน 213 ทุน
2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางคนที่กำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วซึ่งได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2549 จำนวน 349 ราย

4. ผลการศึกษา

จากการสำรวจข้อมูล ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 77 ราย โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 57 ราย และนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา อีกจำนวน 20 ราย โดยสามารถสรุปผลการศึกษา ตามประเภทของทุนดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)เป็นเพศหญิงจำนวน 39 คนและเพศชายจำนวน 18 คน รวม 57 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-25 ปี มากที่สุดจำนวน 39 คน ขณะที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 มากที่สุด จำนวน 28 คน โดยได้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาลจำนวน 34 ราย และไม่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาลจำนวน 23 ราย บิดามารดาอยู่ด้วยกันจำนวน 39 คน บิดาและมารดาของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด นักศึกษาได้พักที่หอพักมากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่าย 2,000-4,000 บาทต่อเดือน ซึ่งบิดา-มารดาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย นักศึกษามีเกรดเฉลี่ย-3.00 ขึ้นไปและได้รับทุนเรียนดีเฉลี่ยคนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปีขึ้นไป ในจำนวนนี้ได้ทำงานแล้ว 28 คนซึ่งส่วนใหญ่ทำงานที่บริษัท/ธุรกิจ/เอกชน ยังไม่ได้ทำงานเนื่องจากกำลังศึกษา จำนวน 27 คน ที่เหลืออีก 2 คน กำลังหางานทำ

กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) เป็นเพศหญิงจำนวน 11 คน และเพศชายจำนวน 9 คน และมีอายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุดจำนวน 10 คน ขณะที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 มากที่สุด จำนวน 6 คน โดยได้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาลจำนวน 6 ราย กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จำนวน 5 ราย กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จำนวน 7 ราย อีก 2 รายไม่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา บิดามารดาอยู่ด้วยกันจำนวน 7 คน แยกกันอยู่ถาวรจำนวน 6 คน ส่วนใหญ่บิดาประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรกรรม มารดาเป็นแม่บ้าน โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด นักศึกษาได้พักอาศัยที่บ้านญาติมากที่สุด ซึ่งมีบิดา-มารดาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย บางส่วนหาเงินเรียนด้วยตนเอง นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 4,000-6,000 บาท มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเฉลี่ยคนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปีขึ้นไป ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว 19 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานที่บริษัท/ธุรกิจ/เอกชนและอีก 1 คนกำลังหางานทำ

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)

กรณีนักศึกษาประเภทที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ในด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน คือ มีความพึงพอใจต่อด้านผลที่ได้รับจากการรับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ด้านการกำหนดเงื่อนไขการขอรับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้านความเหมาะสมในการดำเนินงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) มีความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน

กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ในด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน คือ มีความพึงพอใจต่อด้านผลที่ได้รับจากการรับทุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ด้านการกำหนดเงื่อนไขการขอรับทุนเรียนดีและด้านความเหมาะสมในการดำเนินงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) มีความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) สามารถสรุปได้ดังนี้

กรณีนักศึกษาประเภทที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อประสบกับปัญหาทางการเงิน นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) โดย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการได้รับความช่วยเหลือ คือ การไม่มีเงินค่าลงทะเบียนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับที่ 1 และการไม่มีเงินค่าหอพัก เป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 2 การไม่มีเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3 และการไม่มีเงินค่าอาหารเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอันดับสุดท้าย

กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

เมื่อประสบกับปัญหาทางการเงิน นักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามีความต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) โดย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการได้รับความช่วยเหลือ คือ การไม่มีเงินค่าลงทะเบียนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากเป็นลำดับแรก ส่วนปัญหาในด้าน ค่าหอพัก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเป็นลำดับที่ 2 และการไม่มีเงินค่าอาหารเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นลำดับที่ 3 สำหรับการไม่มีเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้าย

4.4 ปัญหา อุปสรรค ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) และแนวทางแก้ไขปัญหา

กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ทั้ง 2 กลุ่ม ได้เสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)ตลอดจนได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยสามารถแจกแจงความคิดเห็นของนักศึกษาได้ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดัง 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ปัญหา อุปสรรค

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และจำนวนทุนก็มีน้อยมาก ซึ่งควรจะเพิ่มให้มากกว่านี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน นอกจากนี้การกลั่นกรอง อาจมีความหยาบหยาบ เพราะบางครั้งนักศึกษาบางคนฐานะดีมากแต่ก็ยังได้รับทุน นักศึกษาบางคนเรียนเก่งมากจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนแต่ไม่เคยช่วยกิจกรรมมหาวิทยาลัยเลย และไม่ควรรู้เกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะควรขยายเวลาการประกาศเรื่องการมอบทุนไปยังคณะโดยตรง และควรให้แต่ละคณะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุน โดยใช้เกณฑ์การทำกิจกรรมควบคู่กับเกรดเฉลี่ย ควรเพิ่มการตรวจสอบอาชีพของบิดา-มารดาของนักศึกษาที่จะได้รับทุน และควรเพิ่มคุณสมบัติด้านกิจกรรมของนักศึกษาเข้าไปด้วย

2. ด้านขั้นตอนการพิจารณาเงินทุน

ปัญหา อุปสรรค

ระยะเวลาในการพิจารณาทุนนานเกินไป การสัมภาษณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละคณะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ และการประกาศผลไม่ตรงตามกำหนด

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ควรเพิ่มความกระชับในการพิจารณาให้มากขึ้น ควรมีการตรวจสอบและพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินของนักศึกษา ควรใช้คำถามในการสัมภาษณ์ที่เป็นกลาง ซึ่งควรเป็นคำถามในแนวเดียวกัน และการประกาศผลควรตรงตามเวลาที่กำหนด

3. ด้านความเพียงพอของจำนวนเงินทุน

ปัญหา อุปสรรค

จำนวนทุนที่ได้รับยังคงค่อนข้างน้อยเกินไป และมีนักศึกษาบางคนนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในทางที่ผิด

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ควรเพิ่มทุนให้มากขึ้น ไม่ควรมอบทุนเป็นเงินสด แต่ควรนำเงินทุนที่ได้ไปหักเป็นค่าเทอมในภาคเรียนต่อไป ควรเพิ่มการพิจารณามอบทุนเป็นปีละ 2 ครั้ง

กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาได้เสนอปัญหา และอุปสรรค ในการขอรับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิ์ขอรับทุนยืมเงิน ด้านขั้นตอนการพิจารณาทุนเงินยืม และด้านความเพียงพอของจำนวนทุนยืมเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมีสิทธิ์ขอรับทุนยืมเงิน

ปัญหา อุปสรรค

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกนานมาก มีการจำกัดด้านคุณสมบัติของผู้สมัครมากเกินไป วิธีและขั้นตอนในการขอรับทุนยุ่งยากเกินไป อยากให้พิจารณาให้เฉพาะคนที่ขาดแคลนหรือมีปัญหาจริงๆ เกรดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสูงเกินไป การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และควรประกาศ หรือแจ้งเรื่องนี้โดยตรงไปยังทุกๆ คณะ โดยบอกคุณสมบัติให้ชัดเจน ควรแจ้งเวลาให้ทราบ แน่นอนชัดเจน ควรมีการระบุหลักเกณฑ์ที่แน่นอน และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกระดับ ควรมีการขั้นตอนในการคัดเลือกที่ง่าย และสะดวกกว่านี้ ควรมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาให้มากขึ้น อยากให้พิจารณานักศึกษาที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลือจริงๆ แทนการใช้เกรดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

2. ด้านขั้นตอนการพิจารณาทุนยืมเงิน

ปัญหา อุปสรรค

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานเกินไป ยังมีการพิจารณาในเรื่องปัญหาครอบครัวของนักศึกษาค่อนข้างน้อย การพิจารณาโดยยึดหลักความขาดสนและความจำเป็นของนักศึกษาทางการเงิน มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาค่อนข้างน้อย นักศึกษามีความเดือดร้อนที่ต้องนำผู้ปกครองจากต่างจังหวัดมาดำเนินการทำสัญญา

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ควรปรับระยะเวลาในการพิจารณาให้กระชับกว่านี้ ควรเพิ่มการพิจารณาในเรื่องปัญหาครอบครัวของนักศึกษา ควรเพิ่มการพิจารณาให้ทุนเงินยืมโดยยึดหลักความขาดสนและความจำเป็นของนักศึกษาทางการเงิน มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา และควรปรับเปลี่ยนวิธีการนำ

ผู้ปกครองมาดำเนินการทำสัญญา เพราะผู้ปกครองของนักศึกษาบางคนอยู่ต่างจังหวัดไกลๆทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3. ด้านความเพียงพอของจำนวนทุนยืมเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน

ปัญหาอุปสรรค

จำนวนเงินที่ได้รับจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาจริง นอกจากนี้มีนักศึกษาบางคนไม่นำทุนเงินยืมไปใช้ในชำระค่าลงทะเบียน

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ควรเพิ่มจำนวนทุนเงินยืมให้เพียงพอต่อการชำระค่าเทอม เพราะเท่าที่เป็นอยู่ นักศึกษาจะได้เงินยืมเพียงเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนเพียง 1-2 วิชาเท่านั้น นอกจากนี้ ควรใช้คู่มือแทนการใช้เงินในการลงทะเบียน และควรพิจารณาการให้ทุนเงินยืมตามความจำเป็นเท่านั้น

5. ข้อเสนอแนะของนักวิจัย

1. มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)ควรมีการบริหารจัดการ และดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ประการ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม การศึกษาของนักศึกษา การศึกษาของครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโรงเรียนในเครือ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

2. มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ ซึ่งมีอยู่เพียง 1 คนเท่านั้น หากเพิ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลรวมทั้งการดำเนินงานในด้านการมอบทุนให้นักศึกษาทั้งทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา จะเป็นการเสริมสร้างให้การทำงานมีความละเอียดแม่นยำ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)ควรกำหนดให้มีการพิจารณา กัดันกรองนักศึกษาที่ขอรับทุนทั้ง 2 ประเภทจากคณะกรรมการระดับคณะ ก่อนการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนในระดับคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา/ทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)

4. ในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ นักวิจัย ได้พบปัญหาที่นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 2 ประเภท ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นก่อนการมอบทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงได้แก่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) และคณะต่างๆควรจัดกิจกรรมการอบรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบุญคุณของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)ผู้ให้ทุน ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องสามารถทำให้นักศึกษามีความซาบซึ้ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้ทุน นอกจากนี้คณะต่างๆที่มิให้นักศึกษาได้รับทุนดังกล่าว รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ควรสอดแทรกจริยธรรมให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อทุนเงินยืมที่ได้รับ

5. มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)ควรจัดแบ่งกองทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาออกจากกองทุนของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการได้รับคืนเงินยืมดังกล่าวทั้งหมดหรือมากที่สุดด้วย นอกจากนี้ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำว่า “ทุนเงินยืมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา” เป็น “เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา” เนื่องจากคำว่า ทุนเงินยืม มีผลทำให้ผู้ที่ได้รับมีความรู้สึกลัวว่า ตนเองได้รับเงินทุนประเภทหนึ่งที่เป็นเสมือนการให้เปล่าโดยไม่ต้องใช้คืน ทั้งๆที่เมื่อตนเองสำเร็จการศึกษาไปแล้วมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งจากข้อมูลของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) พบว่า อัตราการได้คืนเงินยืมดังกล่าว อยู่ในระดับต่ำมาก แม้นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไปนานแล้วก็ตาม